
รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ครั้งท่ี 6/2561  

เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2561  
ณ หอง VDO Conference ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป 

…………………………………… 
ผูมาประชุม  

1. ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ   สํานักงานคณบดี  
2. นายสัจจักรพัฒน พันธุเจริญ  สํานักงานบริการการวิจัย   
3. รองศาสตราจารย ดร.นพดล  ตั้งภักดี โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   
4. นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน     
5. นางสาววชรสร เพงพิศ   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน    
6. นายวิทวัส ตันหยง     ภาคจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี   
7. นางสาวสาธนี อินอุนโชติ   ภาควิชาอายุรศาสตรเขตรอน    
8. นางเนตรฟา รักมณี   ภาควิชาสุขวิทยาเขตรอน     
9. นายพงษรุจน รัฐประเสริฐ                     ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว      
10. นางสาวสุนิศา เขียวขวาง   ภาควิชากุมารเวชศาสตรเขตรอน    
11. นางวัลยารัตน นาโคศิริ   ภาควิชาโภชนศาสตรและวิทยาศาสตรอาหาร 
12. นายกันธีร ธนสารประเสริฐ   ภาควิชาเวชศาสตรสังคมและสิ่งแวดลอม  
13. นางจารุฉัตต บุญนะโชติ                        ภาควิชาพยาธิวทิยาเขตรอน   
14. นายคมชลัช ทวีเสนียพิชญ Center of Excellence for Biomedical and Public Health Informatics  
15. นายธีระวัฒน แซซือ   Mahidol Vivax Research Unit      
16. นางสาวขวัญจิตต บุญหา   Center of Excellence for Antibody Research 
17. นางสาวสุดาลักษณ กิจจาปญญากุล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
18. นางสาวบัวรัน นิละภา   งานทรัพยากรบุคคล      
19. นางชัญญชนพร อภิพรเศรษฐชัย  งานคลัง                   
20. นางศิวพร ผานภูวงษ        งานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรม        
21. นางสาวศิริอรุณ แซโซว   งานบริหารธุรการ         
22. นายพสิณ ชรัตน         หนวยบริหารทรัพยสินและกฎหมาย               
23. นางสาวพนมเปน อยูแลว   หนวยประชาสัมพันธ         
24. นายเสวก ชมม่ิง    งานกายภาพและสิ่งแวดลอม  
25. นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง                            งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   

ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวพุทรา ชลสวัสดิ์   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  (ติดภารกิจ) 
2. นางปยธิดา รุงมัจฉา   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  (ติดภารกิจ) 
3. นางจันทรแรม ทองอัมพร   โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  (ติดภารกิจ) 
4. นายดํารงค บัญญัติศิล   Mahidol - Oxford   (ติดภารกิจ)    
5. นายธีรวิทย ผานภูวงษ   ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย  (ติดภารกิจ) 
6. นายวัลลภ ภักด ี    ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ  (ติดภารกิจ) 
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7. นางสาวทิพรัตน  เท่ียงตรงจิตต  ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตรโรคเขตรอน  (ติดภารกิจ)  
8. นายสมพล ศรีจันทรา   หนวยประชาสัมพันธ    (ติดภารกิจ) 
9. นายจิรภัทร คนเจน   สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร   (ติดภารกิจ) 
10. นายสําเริง พรหมมงคล   สํานักงานบริหารการศึกษา   (ติดภารกิจ) 
11. นายเกียรติชัย เสกวงษา   งานพัสดุ               (ติดภารกิจ) 
12. นายชาลี กริ่มใจ    งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ) 
13. นายสัญญา มณีบุญยัง   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ) 
14. นายสุปน นาสิงขัน   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ) 
15. นายบุญสม นาคถนอม   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ)                    
16. นายพานุมาศ ทุนฤทธิสา   งานกายภาพและสิ่งแวดลอม   (ติดภารกิจ) 
17. นางสาวธนัชชนันท วรจักรวาณิชกุล          งานกายภาพและสิ่งแวดลอม    (ติดภารกิจ) 

ผูเขารวมประชุม 
       1. นางประไพพร เตียเจริญ   เลขานุการคณะ   
       2. นายหัสชัย บุญเจริญ   วิศวกรเครื่องกล 
  เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ เปนประธานกลาวเปดประชุมโดยมีวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
1.1 เรือ่งแจงจากประธาน 
 1.1.1 การจัดทํา Carbon Footprint for Organization 

 ดร.สุรพล ยิ้มสําราญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา รองศาสตราจารย ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทน รองอธิการบดีฝาย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดลไดเสนอใหคณะเวชศาสตรเขตรอนจัดทํา Carbon Footprint for 

Organization เนื่ องด วยเห็นว าคณะฯ มี ศักยภาพเพียงพอ อีก ท้ังยั งได รับรางวัลจากการประกวดตางๆ  ของทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการนี้จะมีการวัดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีใชในป 2560 จึงเปนการนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห

ใหมอีกครั้ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องแจงจากกรรมการ  

1.2.1 สถิติพลังงานไฟฟาจากพลังงานสะอาด 

นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา ขอนําวาระสถิติพลังงานไฟฟาจากพลังงานสะอาดแจงตอท่ีประชุมครั้งถัดไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

1.2.2 สถิติพลังงานของคณะเวชศาสตรเขตรอน 

นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา งานกายภาพและสิ่งแวดลอม ขอรายงานผลการใชพลังงานของคณะ

เวชศาสตรเขตรอน ดังนี้ 

- ภาพรวมของคณะเวชศาสตรเขตรอน เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ 2561 กับเดือนมกราคม 2561 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป  มีการใชกระแสไฟฟาลดลง รอยละ 2.16 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป  มีการใชกระแสไฟฟาสูงข้ึน รอยละ 2.13 

อาคารจําลอง หะริณสุต  มีการใชกระแสไฟฟาลดลง รอยละ 4.79 

อาคารสันตศิริ ศรมณี  มีการใชกระแสไฟฟาลดลง รอยละ 1.81 
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อาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ มีการใชกระแสไฟฟาลดลง  รอยละ 2.78 

อาคารตระหนักจิต หะริณสุต มีการใชกระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึน  รอยละ 1.39 

อาคารราชนครินทร  มีการใชกระแสไฟฟาลดลง  รอยละ 1.6 

- ภาพรวมของคณะเวชศาสตรเขตรอน เปรียบเทียบเดือนกุมภาพันธ 2560 กับเดือนกุมภาพันธ 2561 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป  มีการใชกระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึน  รอยละ 2.15 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ป  มีการใชกระแสไฟฟาลดลง  รอยละ 5.46 

อาคารจําลอง หะริณสุต  มีการใชกระแสไฟฟาลดลง  รอยละ 10.7 

อาคารสันตศิริ ศรมณี  มีการใชกระแสไฟฟาลดลง  รอยละ 5 

อาคารศรชัย หลูอารียสุวรรณ มีการใชกระแสไฟฟาลดลง  รอยละ 10 

อาคารตระหนักจิต หะริณสุต มีการใชกระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึน  รอยละ 6.7 

อาคารราชนครินทร  มีการใชกระแสไฟฟาเพ่ิมข้ึน  รอยละ 3 

ท้ังนี้ งานกายภาพและสิ่งแวดลอมจะดําเนินการสงสถิติประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ทาง E-Mail ของคณะกรรมการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตอไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

1.2.3 การบริหารจัดการขยะติดเชือ้ 

นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ  ไดแจ งตอ ท่ีประชุมวา ตามท่ี ได มีการบริหารจัดการขยะติดเชื้อรวมกันท้ังคณะ

เวชศาสตรเขตรอน โดยท่ีผานมาไดมีการบริหารจัดการท่ีเปนไปอยางถูกตองตามมาตรฐาน แตสองสัปดาหท่ีผานมาพบวามีขยะถุง

แดงอยูภายนอกหองพักขยะ นอกจากนี้ พบวามีถุงขยะฉีกขาด ซ่ึงผิดมาตรฐานการท้ิงขยะติดเชื้อ โดยการจัดเก็บขยะติดเชื้อของ

คณะเวชศาสตรเขตรอนท่ีนอกเหนือไปจากการจัดเก็บของคณะฯ จะมีบริษัทกรุงเทพธนาคม จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทผูรับจางภายนอก

ท่ีไดรับการวาจางโดยกรุงเทพมหานคร เปนผูจัดเก็บขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลทุกแหงภายในกรุงเทพมหานคร โดยหากพบวา มี

การท้ิงขยะติดเชื้อแบบผิดวิธี หรือไมถูกตองตามมาตรฐาน บริษัทฯ จะไมจัดเก็บขยะดังกลาว นอกจากนี้ จากการท้ิงขยะติดเชื้อ

แบบผิดวิธีสงผลใหการบริหารจัดการบริเวณหองพักขยะเปนไปดวยความยากลําบาก 

จึงขอความรวมมือแตละหนวยงานในการท้ิงขยะติดเชื้อยางถูกวิธีใหเปนไปตามมาตรฐานตามคูมือ และเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังเชน หากมีการท้ิงหลอดแกว หรือสิ่งท่ีมีความคมจะตองมีการใสภาชนะกันแทงทะลุ 

ปดฝา ปดผนึกใหแนนแลวท้ิงลงถุงขยะสีแดงท่ีมีตราของคณะเวชศาสตรเขตรอน ท่ีมีขอความระบุวา มูลฝอยติดเชื้อไมสามารถ

นํามากลับใชไดอีก เปนตน นอกจากนี้ ขอความรวมมือในการมาท้ิงขยะมูลติดเชื้อตามระยะเวลาท่ีกําหนด ตั้งแตเวลา 15.00-

16.00 น.  

นางประไพพร เตียเจริญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ขอนําวาระการบริหารจัดการขยะติดเชื้อไปหารือกับผูเก่ียวของท่ีจัดหา

พนักงานทําความสะอาด โดยอาจตองมีการประชุมรวมกันเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวตอไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที ่5/2561  

 รับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข ดังนี้  

 - ใหเปลี่ยนแปลงแบบฟอรมรายงานการประชุมใหเปนตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอมกําหนด  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง  
3.1 โครงการเขตรอนหมายมุง ลดใชถุงพลาสตกิ 

          นางศิวพร ผานภูวงษ ไดแจงตอท่ีประชุมวา จากการประชุมของคณะทํางานโครงการเขตรอนหมายมุง ลดใชถุงพลาสติก 

โดยมติท่ีประชุมคณะทํางานเห็นสมควร ดําเนินการตามแผนตอไปนี ้

 - ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ไดแก  

  1. การขาดการรณรงคอยางตอเนื่อง และนโยบายการลดใชถุงพลาสติกท่ีชัดเจน 

  2. การไมไดรับสวนลดจากการลดใชถุงพลาสติก 

  3. มีการเปดตลาดนัดภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน สงผลใหไมสามารถควบคุมการใชถุงพลาสติกได 

  4. มีการเปดใหบริการรานคา 7-EVEVEN อยูบริเวณโดยรอบคณะเวชศาสตรเขตรอน โดยรานคา         

7-EVEVEN ภายในคณะฯ เปนเพียงแหงเดียวท่ีไดมีการรณรงคลดการใชถุงพลาสติก สงผลใหผูรับบริการไปใชบริการรานคาฯ 

บริเวณโดยรอบคณะฯ แทน 

 - แผนการดําเนินงานของคณะทํางาน มีดังนี้ 

  1. จัดวางจุดบริการถุงผาไวเชนเดิม 

  2. จัดวางปายสแตนดี้ไวเชนเดิม เพ่ือเปนการรณรงคดานจิตสํานึก 

  3. จัดเก็บถังรับบริจาคถุงผา เนื่องจากพบปญหา มีผูนําขยะมาท้ิงลงภายในถังรับบริจาค 

  4. จัดวางกลองบริจาคถุงพลาสติกบริเวณรานคา 7-EVEVEN ไวเชนเดิม 

  5. จัดทําโปสเตอรรณรงคดานจิตสํานึก โดยดําเนินการประชาสัมพันธผานทางไลนแอดคณะ

เวชศาสตรเขตรอน และติดภายในลิฟต เปนระยะเวลา 2 สัปดาห จึงดําเนินการเปลี่ยนโปสเตอรชุดใหมแทน  

  6. ดําเนินการแจงไปยังผูจัดการรานคา 7-EVEVEN ใหกําชับพนักงานรานคาใหสอบถามผูมาใชบริการ

ทุกครั้งวารับถุงพลาสติกหรือไม เพ่ือเปนการรณรงคดานจิตสํานึก 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
3.2 โครงการพักเที่ยงปดไฟ ประหยัดใหเขตรอน 

นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจงตอท่ีประชุมวา จากผลการดําเนินงานท่ีผานมา พบวา หนวยงานตางๆ 

ใหความรวมมือเปนอยางดี ปดไฟชวงเวลาพักกลางวัน ตั้งแตเวลา 12.00-13.00 น. สงผลใหสถิติการใชพลังงานมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 

จึงมีความประสงคจัดการอบรมปลูกจิตสํานึกดานการประหยัดพลังงานตอไป 

: ท่ีประชุมรบัทราบ 
3.3 โครงการทิ้งขยะใหถูกถัง รวมพลังแยกขยะ 

นางสาววชรสร เพงพิศ ตัวแทนคณะกรรมการฯ แจงตอท่ีประชุมวา จากการดําเนินโครงการท้ิงขยะใหถูกถัง รวมพลังแยก

ขยะ โดยไดจดปริมาณการท้ิงขยะรีไซเคิลตั้งแตเดือนกันยายน 2560 เปนตนมา สวนใหญมักเปนกระปองอะลูมิเนียม  นอกจากนี้ 
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ยังพบปญหาขยะประเภทท่ัวไปลนถัง และโครงถังไมไดรับการทําความสะอาด จึงขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ

เพ่ิมรอบการเก็บขยะดวย 

ในสวนของแผนการดําเนินงาน ป 2561 จะดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดใหมีการอบรมพนักงานท่ัวไป รวมไปถึงบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ดานการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะ 

2. เพ่ิมจุดติดตั้งถังขยะบริเวณโรงเรียนผูชวยพยาบาล หนวยเวชศาสตรแผนไทย หนวยบริบาลผูสูงอายุ และทางเดิน

อาคารสันตศิริ ศรมณี 

3. จัดตั้งโครงการธนาคารขยะ 

4. จัดหาอุปกรณใหกับพนักงานท่ีดูแลดานการขนยายขยะ (PPE) 

นางพิทยา พิรุณอมรพันธุ ไดแจงตอท่ีประชุมวา โดยการจัดอบรมการบริหารจัดการขยะภายในคณะเวชศาสตรเขตรอน 

กลุมเปาหมาย 80 คน ไดแก บุคลากรตนทางท่ีท้ิงขยะ และพนักงานท่ีมีภาระหนาท่ีในการนําขยะไปท้ิง มีวัตถุประสงคใหกับ

บุคลากรเกิดความรู ความเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติ และใสอุปกรณอยางถูกตองเหมาะสม  

นายเสวก ชมม่ิง ไดแจงตอท่ีประชุมวา หากนําโครงการดังกลาวไปรวมกับโครงการพัฒนาอาชีวอนามัยเชิงรุก ซ่ึงมี

งบประมาณ 50,000 บาท จะสามารถดําเนินการโครงการไดดวยความคลองตัว 

นายพงษรุจน รัฐประเสริฐ ไดแจงตอท่ีประชุมวา คณะทํางานมีความประสงคเพ่ิมเติมจํานวนถังขยะรีไซเคิล เพ่ือติดต้ัง

บริเวณโรงเรียนผูชวยพยาบาล (หองประชุมมีเกรท ชั้น 8) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ป หนวยบริบาลผูสูงอายุ หนวยเวชศาสตร

แผนไทย ในรูปแบบ In Door และบริเวณปอมหมวกขาว อาคารสันตศิริ ศรมณี รูปแบบ Out Door นอกจากนี้ ในสวนของการ

เก็บขยะรีไซเคิลขอความรวมมือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ิมจํานวนรอบในการเก็บขยะดวย 

 นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา ขอนําวาระดังกลาวไปเขาท่ีประชุมงานกายภาพและสิ่งแวดลอมเพ่ือหารือ

ตอไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

3.4 การกรอกขอมลูน้ําหนกัขยะรีไซเคลิ 

นางสาววชรสร เพงพิศ  ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในเดือนกุมภาพันธ 2561 ปริมาณน้ําหนักขยะรีไซเคิลมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 

ท้ังนี้ ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ท่ียังไมไดกรอกขอมูลใหดําเนินการกรอกขอมูล หรือหากไมมีขอมูลใหใสตัวเลข 0 (ศูนย) ลง

ไปยังเดือนนั้นๆ ดวย  

: ท่ีประชุมรับทราบ 

3.5 สรปุผลการทบทวนวเิคราะหและแกไขขอบกพรองการจดัการพลงังาน ปงบประมาณ 2560 

นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา จากการรายงานผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการตรวจประเมินการจัด

การพลังงานภายใน ทางคณะทํางานไดดําเนินการแกไข ดังนี้ 

- การติดบอรดประชาสัมพันธคําสั่งคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ทางงานกายภาพและ

สิ่งแวดลอมไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว 

- รูปภาพของคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการรวบรวมไวบางสวนแลว แตยังขาดอยู

บางสวนซ่ึงจะดําเนินการติดตามเปนรายบุคคล เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดสงไปยังงานเทคโนโลยีการศึกษาและศิลปกรรมจัดทํา

แผนผังตอไป 
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- แผนการจัดการพลังงาน ปงบประมาณ 2561 

1. โครงการจัดทําคารบอนฟุตพริ้นทของคณะเวชศาสตรเขตรอน 

2. โครงการจัดการความรู (KM) ดานการใชและการซอมบํารุงสิ่งอํานวยความสะดวกแกบุคลากรคณะฯ 

3. โครงการปลูกจิตสํานึกการมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมและลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

4. โครงการชดเชยการปลอยคารบอนของคณะฯ 

5. โครงการลดการปลอยคารบอนสวนบุคคล 

6. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพโดยใชขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

7. โครงการปรับปรุงคุณภาพการรักษาความปลอดภัย 

8. โครงการพัฒนาอาชีวอนามัยเชิงรุก 

9. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

10.โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม 

ท้ังนี้ จะนําแผนการดําเนินการปงบประมาณ 2561 เพ่ิมเติมในรายงานการจัดการพลังงานเพ่ือสงกระทรวง

พลังงานตอไป 

: ท่ีประชุมรับทราบ 

3.6 การจัดทาํ Green Office 

นายเสวก ชมม่ิง ไดแจงตอท่ีประชุมวา คณะเวชศาสตรเขตรอนจะเขารวมการประกวด Green Office ในป พ.ศ.2562 

โดยโครงการดังกลาวมีจุดประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมสํานักงานนําความรูสํานักงานสีเขียวมาประยุกตใช และเพ่ือการตรวจ

ประเมินสํานักงานสีเขียวภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการสงเสริมสํานักงานบริโภคสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีเกณฑ

การดําเนินงาน ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการองคกร 

2. การดําเนินงาน Green Office 

3. การใชพลังงานและทรัพยากร 

4. การจัดการของเสียในสํานักงาน 

5. สภาพสิ่งแวดลอมภายใน-ภายนอกของสํานักงาน 

6. การจัดซ้ือจัดจางสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7. การประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

นางจันทรแรม ทองอัมพร ไดแจงตอท่ีประชุมวา หากหนวยงานท่ีมีความจําเปนตองใชสินคาท่ีไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

(สินคาฉลากเขียว) จะดําเนินการอยางไร 

นางประไพพร เตียเจริญ ไดแจงตอท่ีประชุมวา มหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนด KPI พรอมกําหนดหลักเกณฑใหกับทุกสวน

งานตองจัดหาสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามรายการท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด แตหากสวนงานใดมีความจําเปนตองใชสินคาท่ีไม

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (สินคาฉลากเขียว) ก็สามารถดําเนินการจัดหาสินคานั้นได 

: ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 เรื่องเสนอจากคณะกรรมการฯ  

 4.1.1 การจัดงานวันสิ่งแวดลอมโลก 

 นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดแจงตอท่ีประชุมวา เนื่องดวยคณะเวชศาสตรเขตรอนมีกําหนดการจัดงานวันสิ่งแวดลอมโลกเปน

ประจําทุกป จึงขอเชิญคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเสนอธีมการจัดงานในครั้งนี ้

 มติท่ีประชุม : ใหคณะกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมรวมกันเสนอธีมการจัดงานในการประชุมครั้งถัดไป 

4.1.2 กิจกรรมปลูกปาชายเลน 

 นายสมพล ศรีจันทรา ไดเสนอตอท่ีประชุมวา หนวยประชาสัมพันธไดดําเนินการจัดทํารางกิจกรรมการปลูกปาชายเลน 

ตําบลบางกระเจา จังหวัดสมุทรสาครมานําเสนอในครั้งนี้ โดยเปนรูปแบบเชาไป-เย็นกลับ จํานวน 1 วัน ในตอนเชาจะเปนการ

เดินทางจากคณะเวชศาสตรเขตรอนเพ่ือไปทํากิจกรรมปลูกปาชายเลน และตอนบายจะเปนนันทนาการ ทําบุญไหวพระ เปนตน 

แลวเดินทางกลับคณะฯ ซ่ึงสถานท่ีดังกลาวสามารถรองรับผูเขารวมกิจกรรมไดจํานวนท้ังสิ้น 200 คน โดยกอนปลูกปาชายเลนจะ

มีเจาหนาท่ีบรรยายใหความรูแกบุคลากรท่ีไปทํากิจกรรม จากนั้นจะทําการแบงจํานวนผูเขารวมกิจกรรมออกเปน 4 ทีม ทีมละ 50 

คน แลวจึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกปาชายเลน 

ขณะนี้หนวยประชาสัมพันธไดดําเนินการติดตอไปยังองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือขอความอนุเคราะหตนกลาแลว โดย

อาจมีคาใชจายใหกับองคการฯ เล็กนอย ท้ังนี้ หนวยประชาสัมพันธจะดําเนินการจัดทํางบประมาณคาใชจายท้ังหมดพรอมนําเสนอ

ในครั้งตอไป 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

4.1.3 กําหนดการประชุมวาระพเิศษ 

 นายสมศักดิ์ เลาะพ่ึง ไดเสนอตอท่ีประชุมวา ขอเสนอใหมีการจัดประชุมวาระพิเศษในเดือนเมษายน 2561 เพ่ือหารือใน

การจัดเตรียมงานวันสิ่งแวดลอมโลกท่ีมีกําหนดจัดในเดือนมิถุนายนของทุกป 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 

 เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 
 
                   (นางสาวธนัชชนันท วรจักรวาณิชกุล)     (นายเสวก ชมม่ิง) 

                   ผูบันทึกและพิมพรายงานการประชุม          ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 


